

ประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน 2559

### เตรียมเปิดประมูลข้าว 2.24 ล้านตัน ยื่นซอง 15 มิ.ย.นี้

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดชี้แจงเงื่อนไข การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4 ของปี 2559 ปริมาณสูงถึงกว่า 2.24 ล้านตัน ถือเป็น การระบายล็อตใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อเร่งลดภาระการดูแลและจัดเก็บข้าวในคลัง ซึ่งยังคงได้รับความสนใจ จากผู้ประกอบการค้าข้าว เข้ารับฟังการชี้แจงเงื่อนไข เนื่องจากขณะนี้ทั้งใน และต่างประเทศ ยังมีความต้องการข้าว อยู่ หลังจากภัยแล้ง มีผลให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

สำหรับการเปิดระบายข้าวในปริมาณมากครั้งนี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมมาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดระบาย เนื่องจากราคาข้าว อยู่ในทิศทางขาขึ้น และจะได้เร่งระบายข้าวกองลัม ที่ ได้รับความเสียหายจากพายุก่อนหน้านี้ รวมทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ก็ต้องเร่งระบายเพื่อไม่ให้ข้าวเกิดความเสียหาย และ ลดภาระการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า หากผู้ประมูลเสนอราคาต่ำก็ไม่อนุมัติขายแน่นอน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศ ซึ่งหากสามารถระบายได้หมด 2.24 ล้านตัน จะทำให้คงเหลือข้าวในสตอกรัฐ ประมาณ 8 ล้านตัน

โดยชนิดข้าวในสต็อกของรัฐ ที่จะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย 16 ชนิด เป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณมากที่สุด กว่า 9 แสน 4 หมื่นตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด ที่เหลือ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวท่อนหอมมะลิ และปลายข้าว A1 เลิศ เป็นต้น จำนวน 173 คลัง ใน 35 จังหวัด โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายนนี้ ก่อนที่จะ เปิดให้ยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจคุณสมบัติ ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ และจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และทำการเปิดซองทันทีในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ การเปิดประมูลข้าวภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติถึงรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ปัจจุบัน สามารถระบายข้าวได้แล้ว ปริมาณทั้งสิ้น 5,481,679 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58,278 ล้านบาท ส่วนกรณี การส่งมอบข้าวที่เอกชนประมูลได้ แต่มีบางกองข้าวผิดไปจากหลักเกณฑ์นั้น ทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) อยู่ ระหว่างเจรจากับทางบริษัทที่ประมูลได้และได้ตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา คือ การคืนเงินหรือหาข้าวกองที่ ใกล้เคียงกันส่งมอบแทน ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่รายและปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้ ส่วนกระแสดข้าวที่จะเผาทำลายมันสำปะหลังและข้าวโพดที่มีการเก็บฝากอยู่ในโกดังต่าง ๆ นั้น ซึ่งทาง อคส.เสนอขอทำลายด้วยการเผาสินค้าดังกล่าวที่มีอยู่รวมกันกว่า 4 แสนตันนั้น ในเบื้องต้นจะต้องนำเรื่องนี้ เสนอต่อคณะกรรมการดูแลสินค้าเกษตรก่อน คาดว่าจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมได้ในเร็วนี้ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบตามมติดังกล่าวต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## สศก.เผยต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังต่อไร่ปีนี้ลดลง 13% ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ได้เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค.59 ถึง 30 มิ.ย.60 ประกอบด้วยการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ช่วงการผลิต ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศนั้น

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน มีกิจกรรมการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่ง สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตที่ผ่านการประชุมพิจารณาระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดย สศก. มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และจะได้ประมวลข้อคิดเห็นเสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป

ด้านนางจันทร์จิตา มีเดช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่า ในการจัดครั้งที่ 1 เป็นการจัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (31 พ.ค.59) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (2 มิ.ย.59) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และครั้งที่ 3 ภาคกลาง และภาคใต้ (3 มิ.ย.59) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ประกอบด้วยผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนกลุ่มองค์กรเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 ซึ่งได้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วในหลายพื้นที่ พบว่า ต้นทุนต่อไร่ข้าวนาปรัง ลดลงจากปีก่อน 13% ส่วนต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ลดลงจาก ต้นละ 8,990 บาท/ตัน ในปี 2558 เหลือ 7,966 บาท/ตัน ในปี 2559 หรือลดลง 11% เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับตัวโดยลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม ประกอบกับราคารูป และน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ค่าจ้างค่าแรงทางการเกษตรยังทรงตัว

ทั้งนี้ นโยบายของภาครัฐในการขอความร่วมมือและควบคุมราคาปัจจัย ทั้งราคาปุ๋ยเคมี และค่าเช่าที่ดิน เป็นปัจจัยที่เป็นผลทางบวกทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังปี 2559 ลดลง และจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในช่วงฤดูการผลิตข้าวปี ที่กำลังจะเริ่มเพาะปลูกหลังจากนี้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 ลดลงจากปีก่อนอย่างแน่นอน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## 'บอร์ด.ก.ส.' ตั้งเป้าประกันภัยนาข้าว 30 ล้านไร่

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ซึ่งมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ประจำเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ธนาคารเข้าร่วมทำโครงการประกันภัยข้าวนาปีของปีการผลิต 2559 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่ 30 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพื้นที่ทำประกันภัยนาข้าวเพียง 1.5 ล้านไร่

โดยธ.ก.ส. จะเข้าร่วมโครงการใน 3 ส่วน คือ 1. การเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัยกับบริษัทเอกชน ผู้รับประกันภัย 2. บอร์ดได้อนุมัติให้ธ.ก.ส. อนุมัติเงินเบี้ยประกันภัยบางส่วนให้กับเกษตรกรที่มาขอกู้เงินกับธ.ก.ส. เพื่อปลูกข้าวทุกราย โดยธ.ก.ส. จะจ่ายเงินอุดหนุนเบี้ยประกันไม่เกิน 40 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายอุดหนุน และ 3. การต่อรองพุดคุยเรื่องเบี้ยประกันภัย โดยทำงานร่วมกับคปภ. เพื่อคุยกับทางสมาคมวินาศภัยให้คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยดูสถิติย้อนหลังในช่วง 5 ปีว่ามีความเสียหายเท่าไร

“รัฐบาลต้องการขยายพื้นที่ในการทำประกันภัยนาข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงจากปีก่อนมีเกษตรกรทำประกันภัยนาข้าวเพียง 1 แสนราย พื้นที่ 1.5 ล้านไร่ ปีนี้ตั้งเป้าเกษตรกรทำประกันภัยนาข้าว 1.5 ล้านราย พื้นที่ 30 ล้านไร่ โดยธ.ก.ส. และรัฐบาลจะร่วมกันอุดหนุนไม่มีเกษตรกรมีภาระ หรือมีภาระน้อยที่สุดใน การจ่ายเบี้ยประกัน”

ทั้งนี้ การอุดหนุนของธ.ก.ส. นั้น จะทำเป็นแพ็คเกจรวมอยู่ในสินเชื่อสำหรับการปลูกข้าว ด้วยการขอสินเชื่อแถมประกันภัย ซึ่งธ.ก.ส. จะอุดหนุนเบี้ย 40 บาทต่อไร่ ซึ่งต่อไปจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขว่าต่อรายได้กี่ไร่ ส่วนที่เหลือรัฐบาลจ่ายอุดหนุน โดยบอร์ดมีมติให้ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายอุดหนุนเบี้ยในส่วนที่เหลือนี้แทนรัฐบาลไปก่อน แล้วให้ขอชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมทั้งต้นทุนเงินในปีงบประมาณถัดไป

สำหรับเบี้ยประกันภัยนั้น ได้มีการสรุปในเบื้องต้นอยู่ที่ระดับประมาณ 120 บาทต่อไร่ แต่คาดว่าจะมีการเจรจาให้ปรับลดลงมาอีกได้ เพราะพื้นที่ในการทำประกันภัยเพิ่มขึ้น หากเบี้ยประกันปรับลดลงมาอยู่ระดับ 100 บาทต่อไร่ได้ ประเมินว่าเงินที่ธ.ก.ส. จ่ายอุดหนุนจะอยู่ประมาณ 1.2 พันล้านบาท ส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนประมาณ 1.8 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะดำเนินการได้ ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการเสนอกรม. ในเร็วนี้ เพื่อให้เริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนมิ.ย. นี้

รายงานข่าวจากธ.ก.ส. แจ้งว่า ในการประชุมบอร์ดประจำเดือนพ.ค. ธ.ก.ส. ยังได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมติครม. และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงเดือนเม.ย. 2559 ประกอบด้วย การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/2559 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2558/59 การช่วยเหลือทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการแก้ไขหนี้ในระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรผ่านโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

www.thairiceexporters.or.th

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 232,618 ตัน มูลค่า 103.541 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 27.2% และมูลค่าลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 319,513 ตัน มูลค่า 133.649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 2.111 ล้านตัน มูลค่า 891.979 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 12.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.875 ล้านตัน มูลค่า 785.333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นของกัมพูชา เรียกร้องให้จีนซื้อข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้น จากปีละประมาณ 100,000 ตัน ในปัจจุบัน เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการ

เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาเปิดเผยว่า กว่าครึ่งหนึ่งของโรงสีและผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาต้องเลิกกิจการ และส่วนที่เหลืออาจต้องปิดกิจการภายใน 2 ปี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกัมพูชา เนื่องจากในขณะนี้ตลาดข้าวของกัมพูชาต้องพบกับการแข่งขันอย่างสูงจากข้าวที่นำเข้าจากเวียดนาม

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาอาจมีอุปสรรคมากขึ้นหากสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับข้อเสนอของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสหภาพยุโรปที่ต้องการให้การจำกัดการนำเข้าข้าวจากประเทศในกลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุด (least developed countries; LDCs) เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศอิตาลีกำลังผลักดันให้สมาชิกสหภาพยุโรป ลดการนำเข้าข้าวจากประเทศในกลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุดเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวจำนวนมากจากประเทศเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (the Everything But Arms) โดยสามารถส่งข้าวไปยังสหภาพยุโรปได้ในอัตราภาษี 0%

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกที่คาดว่าจะเสียหายจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ประมาณ 957,000 ตัน ขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่า มีผลผลิตข้าวเปลือกเสียหายประมาณ 235,000 ตัน ซึ่งยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) รายงานว่า ทางกรจีนได้ขายข้าวจากสต็อกรัฐบาลผ่านการเปิดประมูลครั้งล่าสุดประมาณ 108,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของสต็อกธัญพืชทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวสายพันธุ์ japonica rice ประมาณ 104,851 ตัน ซึ่งข้าวในปีการผลิต 2013-2015 โดยขายไปในราคาเฉลี่ย 3,168 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 482 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังมีข้าวกลางฤดูถึงปลายฤดู (mid-to-late season) สายพันธุ์ indica rice ประมาณ 2,831 ตัน ขายไปในราคาเฉลี่ย 2,810

หยวนต่อตัน หรือประมาณ 428 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งการขายข้าวในครั้งนี้นี้เกิดขึ้นที่มณฑล Anhui ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการประมูลในครั้งนี้มีข้าวกลางฤดูถึงปลายฤดู (mid-to-late season) สายพันธุ์ indica rice จาก 6 มณฑล รวมประมาณ 1.5 ล้านตัน ที่สามารถนำออกมาประมูลได้

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (the National Development and Reform Commission; NDRC) ได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (minimum purchase prices for rice) ในปี 2016 เพื่อกระตุ้นการปลูกข้าวของชาวนาและเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยข้าวขาวเปลือกพันธุ์ japonica rice กำหนดไว้ที่ 3,100 หยวนต่อตัน ขณะที่ข้าวเปลือกต้นฤดูพันธุ์ indica (early season indica rice) กำหนดไว้ที่ 2,660 หยวนต่อตัน และข้าวเปลือกกลางฤดู-ปลายฤดูพันธุ์ indica (mid to late season rice) กำหนดไว้ที่ 2,760 หยวนต่อตัน

ทั้งนี้ ประเทศจีนได้กำหนดการประมูลขายข้าวเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ผ่านมาอีก 403,200 ตัน และข้าวโพดอีกประมาณ 3.42 ล้านตัน โดยเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้า รัฐบาลจีนได้ตกลงขายข้าวประมาณ 139,291 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของอินเดีย (the Cabinet Committee of Economic Affairs; CCEA) ได้อนุมัติให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (minimum purchase price (MPP)/minimum support price (MSP)) สำหรับข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมในปีการผลิต 2016/17 (ตุลาคม-กันยายน) เพิ่มขึ้นอีก 60 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมเป็น 1,470 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 21.89 เหรียญสหรัฐ) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common variety paddy) และ 1,510 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือกเกรด A (grade A variety) จากเดิมที่ในปีการผลิต 2015/16 กำหนดไว้ที่ 1,410 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common variety paddy) และกำหนดไว้ที่ 1,450 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือกเกรด A (grade A variety)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2015/16 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 103.5 ล้านตัน เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ทางด้านการจัดหาข้าวในปีการผลิต 2015/16 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ณ วันที่ 24 พฤษภาคม รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 33.1 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 11% แต่ในช่วงสองเดือนสุดท้ายที่ผ่านมาการจัดหาข้าวเริ่มชะลอลงเนื่องจากในหลายแคว้นเริ่มสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยในหลายแคว้นที่สำคัญสามารถจัดหาข้าวได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เช่น แคว้น Punjab จัดหาได้ 9.4 ล้านตัน Chhattisgarh จัดหาได้ 3.4 ล้านตัน Haryana และ Uttar Pradesh จัดหาได้ 2.9 ล้านตัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการที่คาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice harvest) จะมีจำนวนลดลงจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้อาจจะจัดหาข้าวได้น้อยลงด้วย จึงคาดว่าในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจะจัดหาข้าวได้เพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยคาดว่าในปีการผลิตนี้จะจัดหาข้าวได้ประมาณ 34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 32.2 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าในปี 2011/12 ที่จัดหาได้มากถึง 35 ล้านตัน

ทางด้านสต็อกข้าวปลายปี (Ending Stocks) นั้น ในปี 2015/16 คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 13.8 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 1 พ.ค. รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวน 22.4 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับการส่งออกนั้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี มีการส่งออกประมาณ 2.9 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 3.3 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการส่งออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเพราะตลาดแอฟริกามีความต้องการข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2016 นี้ จะส่งออกได้ประมาณ 9 ล้านตัน

มีรายงานว่า ทางกรอินเดียใกล้จะบรรลุข้อตกลงขายข้าวตามสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับทางการอินโดนีเซียแล้ว โดยอินเดียจะมอบหมายให้องค์กรอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) เป็นผู้ดำเนินการขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาลให้แก่อินโดนีเซียประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา คาดว่าอินเดียจะขายให้ในราคาต้นทุน (economic cost of rice at Rs 32,580 (\$486) per tonne for the common variety in 2015-16

ก่อนหน้านี้ ปากีสถานได้ลงนามกับอินโดนีเซียในการขายข้าว 1 ล้านตัน ที่ราคา 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ภายในเวลา 4 ปี

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากทุกประเทศ จำนวนอย่างน้อย 50,000 ตัน โดยเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายนนี้ โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมศกนี้ ซึ่งวงการค้าคาดว่าประเทศที่สามารถแข่งขันราคาในช่วงนี้ได้มีเพียงประเทศไทยและอาร์เจนติน่าเท่านั้น

การประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 558 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) และข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 953,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 860,193 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 76,434 ตัน ลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,307 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 876,600 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 782,886 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 12,112 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 209,905 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 152,854 ตัน เนเธอร์แลนด์ 112,081 ตัน เยอรมนี 76,524 ตัน โปแลนด์ 69,494 ตัน อิตาลี 71,524 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 178,961 ตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,977 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 6,749 ตัน

เป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 150,112 ตัน ลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,396 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 28,849 ตัน ลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,581 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 90,923 ตัน สเปน 21,434 ตัน กรีซ 25,577 ตัน โปรตุเกส 15,060 ตัน เป็นต้น  
[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

